

KỶ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

có hiệu lực thi hành"; hiệu quả triển khai của Đoàn giám sát cũng như của các bộ, ngành, địa phương.

Thứ hai, những căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn cũng như sự cố gắng, nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành về việc ban hành Luật Quy hoạch và các luật liên quan; hiệu quả của việc ban hành Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tháo gỡ khó khăn trong tổ chức, thực hiện Luật Quy hoạch.

Thứ ba, về những hạn chế, bất cập xung quanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch của các cấp, các ngành; về sự tồn tại song hành, áp dụng cả hai loại quy hoạch hiện nay; về nội hàm của quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; về khái niệm tính hợp quy hoạch; về sự thay thế,

bãi bỏ các quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm trước đây bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; về phân kỳ đầu tư triển khai các dự án quy hoạch...

Thứ tư, về những đề xuất của Đoàn giám sát, trong đó có việc cho phép Chính phủ và các cơ quan liên quan được thực hiện các nội dung Luật Quy hoạch và các luật hiện hành chưa quy định hoặc đã quy định nhưng bất cập, vướng mắc thì được thực hiện khác với các luật này để đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch cho đến khi Luật Quy hoạch được sửa đổi và có hiệu lực thi hành.

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Huy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thái Bình cho rằng quy hoạch sử dụng đất được xem là nền tảng của quy hoạch, nhất là trong bối cảnh nhiều ngành kinh tế xem đất là nguồn lực quan trọng, là đòn bẩy phát

triển kinh tế - xã hội. Từ thực tiễn thi hành Luật và qua nghiên cứu các báo cáo, đại biểu nêu thực trạng thời gian qua chất lượng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chưa cao, thiếu đồng bộ, dự báo về nhu cầu sử dụng đất chưa theo kịp sự phát triển của kinh tế - xã hội và nhu cầu thị trường. Điều này dẫn đến tình trạng thừa, thiếu cục bộ, mất cân đối cung, cầu sử dụng đất và thực tế nhiều địa phương có cơ hội thu hút đầu tư nhưng thiếu quỹ đất để phát triển. Đại biểu cho rằng nguyên nhân chính xuất phát từ những mâu thuẫn, chồng chéo trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hay như tình trạng "quy hoạch treo", "dự án treo" còn tồn tại ở nhiều địa phương gây ra những ảnh hưởng rất lớn tới quyền lợi và cuộc sống của người dân trong vùng quy hoạch. Về chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và một số quy hoạch ngành, lĩnh vực chưa cao, chưa mang tính chiến lược lâu dài, quy hoạch một số ngành, lĩnh vực chưa ổn định. Vì vậy, vẫn

còn tình trạng một số quy hoạch bất cập với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Và từ hệ quả của chất lượng quy hoạch sử dụng đất chưa cao, thiếu đồng bộ, thiếu tính dự báo dẫn tới việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất diễn ra tùy tiện. Đại biểu dẫn chứng từ báo cáo của Đoàn giám sát có 4.270 quy hoạch khu chức năng, trong đó có 3.713 quy hoạch đã được phê duyệt, quy hoạch điều chỉnh có cơ hội thu hút đầu tư nhưng thiếu quỹ đất để phát triển. Đại biểu cho rằng nguyên nhân chính xuất phát từ những mâu thuẫn, chồng chéo trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hay như tình trạng "quy hoạch treo", "dự án treo" còn tồn tại ở nhiều địa phương gây ra những ảnh hưởng rất lớn tới quyền lợi và cuộc sống của người dân trong vùng quy hoạch. Về chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và một số quy hoạch ngành, lĩnh vực chưa cao, chưa mang tính chiến lược lâu dài, quy hoạch một số ngành, lĩnh vực chưa ổn định. Vì vậy, vẫn

bộ giữa quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) quốc gia với các quy hoạch có liên quan; kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thiện và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh. Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thẩm định và phê duyệt với những kế hoạch khoa học, chi tiết, cụ thể; trong đó, giao rõ nhiệm vụ cho các tổ công tác, đầu mối chịu trách nhiệm, có quan phối hợp, thời điểm hoàn thành từng đầu việc theo quy trình, cần thiết xây dựng đường dây nóng tiếp nhận thông tin và có những cơ chế bảo đảm. Về trung và dài hạn cần tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch và các luật, văn bản pháp luật có liên quan đến quy hoạch, đặc biệt là kịp thời và đồng bộ với việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

ĐÔNG HƯNG... (Tiếp theo trang 1)



Đại diện các đơn vị trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thăng Long.

100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng do Công ty Cổ phần Đào tạo dạy nghề Thăng Long tài trợ. Ngoài ra, 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Thăng Long được Công ty trao tặng 3 chiếc xe đạp, mỗi xe trị giá gần 2 triệu đồng.

Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2022, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị nhân đạo; tổ chức nhiều hoạt động hướng đến mục tiêu "gắn kết cộng đồng, lan tỏa các hành động nhân ái" nhằm kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế... Đây là những hoạt động thiết thực không chỉ giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

KHAI MẠC HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2022

(Tiếp theo trang 1)

Tối ngày 30/5, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh tổ chức khai mạc hoạt động hè năm 2022.

Là cơ sở giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, trung tâm hoạt động của Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh ngoài nhà trường, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động. Sau 2 mùa hè bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hè năm nay, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh tổ chức hơn 50 lớp học với 25 môn học ở các bộ môn văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; các loại hình vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh cũng tổ chức lớp học bơi miễn phí dành cho thiếu nhi thiếu may mắn, con cháu gia đình

chính sách, thiếu nhi nghèo vượt khó; tham gia các hoạt động do Trung ương Đoàn, Hội Đồng đội Trung ương tổ chức để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Các lớp học và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập của các em thiếu nhi; giúp các em tự khám phá năng khiếu, sở trường bản thân cũng như trang bị kỹ năng xã hội giúp các em có mùa hè an toàn, thật vui và bổ ích.

Tại chương trình, các em nhỏ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh biểu diễn.



Tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh biểu diễn.

Nhân dịp này, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh phối hợp với các nhà tài trợ tặng quà các em có

hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi khuyết tật, bị nhiễm chất độc da cam, có thành tích xuất sắc

trong học tập tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh.

QUAN PHƯƠNG

Tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho học sinh huyện Thái Thụy

Sáng ngày 30/5, Đồn Biên phòng Trà Lý phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cơ sở 2 huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Tại hội nghị, 250 cán bộ, giáo viên và học sinh đã được cán bộ Đồn Biên phòng Trà Lý phổ biến những nội dung mới được quy định trong Luật Biên phòng Việt Nam so với Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng trước đây; tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Luật Biên giới quốc gia năm 2003, Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia... Cấp, phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn những nội dung cốt lõi, quan trọng của Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng thời, giải đáp những vấn đề liên quan đến phạm vi, quy định ra vào khu vực biên giới và các quy định về vi phạm hành chính trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.



Cán bộ Đồn Biên phòng Trà Lý phát tờ rơi tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho học sinh.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, giáo viên và học sinh khu vực biên giới biển hiểu rõ, nắm chắc những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và một số văn bản pháp lý về biên giới; qua đó nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới biển.

TRINH CƯỜNG

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06

Cùng với các địa phương trong cả nước, Thái Bình đang triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Đề án 06 là bước tiếp theo cụ thể hóa những tiện ích từ dữ liệu dân cư và thể căn cước công dân gắn chip điện tử, giúp người dân, doanh nghiệp số hóa tất cả thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân để có thể thay đổi phương thức thủ tục hành chính thủ công sang phương thức điện tử một cách thuận tiện nhất, góp phần tạo nền móng cơ bản để xây dựng Chính phủ điện tử, xã hội số thông minh. Sau khi có quyết định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và công văn chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các cấp trên địa bàn triển khai thực hiện Đề án 06; đồng thời phê duyệt danh sách thành viên, kiện toàn tổ công tác, quy chế hoạt động, thành lập tổ giúp việc tập trung thực hiện 13 nhiệm vụ triển khai theo Đề án 06 và tiến độ triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu. Các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thành lập các tổ công tác, đẩy mạnh tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu, tích cực tham gia.



Công an huyện Quỳnh Phụ hỗ trợ người dân làm căn cước công dân gắn chip điện tử.

hỗ số, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ, giảm tối đa thời gian đi lại của công dân, tiết kiệm cho Nhà nước kinh phí phục vụ lưu trữ, bảo quản hồ sơ. Tỷ lệ người dân truy cập, đăng ký tài khoản dịch vụ công tăng so với trước khi thực hiện Đề án 06. Kết quả thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử được nâng lên.

Thiếu tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, tham gia đóng góp ý kiến, pháp pháp nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hiệu quả 6/11 dịch vụ công trực tuyến của ngành công an, đến ngày 18/5 toàn tỉnh đã thu thập, đồng bộ thành công 2.058.624

dữ liệu dân cư. Để bảo đảm dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống", Công an tỉnh đã chỉ đạo công an cấp huyện, cấp xã tiếp tục duy trì, đôn đốc thực hiện quyết liệt các giải pháp "làm sạch" dữ liệu dân cư đồng thời tăng cường kiểm soát, nhắc nhở hàng ngày đến cấp xã để thực hiện. Cùng với đó, toàn tỉnh đã thu nhận 1.366.605 hồ sơ, truyền 1.317.713 hồ sơ, nhận và trả 1.115.809 căn cước công dân, gắn chip điện tử cho công dân, thu nhận được 33.652 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử... Lực lượng công an các cấp còn tăng cường công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ, tuyên truyền để người dân hiểu, tham gia đăng ký định danh điện tử, phổ cập Đề án 06. Cùng với triển khai thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hệ

thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến cấp xã.

Đảm nhiệm vai trò bảo đảm hạ tầng, công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Ông Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Sở đã triển khai các giải pháp bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, phương truyền kết nối, quản lý, duy trì, vận hành, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh có kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó đánh giá Thái Bình bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn cho việc kết nối. Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng 3 giao diện lập trình ứng dụng

(API) gồm: dịch vụ xác nhận số định danh cá nhân và chứng minh nhân dân, dịch vụ xác thực thông tin hộ gia đình, dịch vụ tra cứu thông tin công dân. Qua kiểm tra ghi nhận các API được xây dựng đúng theo quy định của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, chưa phát hiện các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật đối với mã nguồn, đồng thời có cơ chế lưu lại nhật ký các truy vấn API.

Hướng tới việc hoàn thành và về đích sớm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Đề án 06, Công an huyện Quỳnh Phụ đã và đang linh hoạt điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp, phương thức để bảo đảm tiến độ đề ra. Đại úy Đoàn Trung Kiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện cho biết: Công an huyện đã chỉ đạo, kiểm soát, đôn đốc các đơn vị nghiệp vụ, công an xã, thị trấn thực hiện quyết liệt các giải pháp "làm sạch" dữ liệu dân cư; thông báo số định danh cá nhân cho 100% công dân trong diện căn cước bộ; đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ, in và cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho 100% công dân đến độ tuổi theo quy định theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Cùng với đó, đơn vị phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, tham gia đăng ký định danh điện tử, phổ cập danh tính điện tử và được xác thực trên ứng dụng VNEID khi công dân có nhu cầu. Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Quỳnh Phụ đang đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư, đã hoàn thành 274.442/280.228 phiếu thu thập thông tin dân cư; cấp 5.099 hồ sơ thẻ căn cước công dân và 4.132 tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn theo kế hoạch của Công an tỉnh.

Thời gian tới, các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt các dịch vụ công trên môi trường điện tử theo đúng tiến độ; cải cách triệt để các thủ tục, quy trình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; bảo đảm tương đối an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu, góp phần triển khai hiệu quả và đúng tiến độ của Đề án 06 trên địa bàn.

TRINH CƯỜNG

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 30/5. Thế giới: Hơn 531,7 triệu người mắc Covid-19. Việt Nam: Số ca mắc Covid-19 mới tăng 228 ca so với ngày 29/5. Thái Bình: Đã thực hiện tiêm hơn 440 mũi vắc-xin phòng Covid-19.